

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu

Văn Phòng Giáo Hội Trưởng

5 Villa du Maine, 77186 Noisiel - France

Tel: 0033-1 60 05 11 93, Email: van-binh.nguyen@laposte.net

Noisiel ngày 9-10-2007

Kính gửi: Mục sư Nguyễn Anh Tài

Giáo Hội Trưởng Giáo Hội VN Hoa kỳ

*Trích yếu: V/v: Phúc đáp văn thư đề ngày 21-9-2007 của MS Nguyễn Anh Tài.

Kính thưa Mục sư Giáo Hội Trưởng,

Xin thay cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu, tôi kính lời chào thăm Mục sư trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giê Xu. Nguyện ân điển và bình an của Chúa Cứu Thế hằng ở cùng Mục sư luôn.

Thưa Mục sư, tôi đã nhận được văn thư 4 trang của Mục sư nói về việc "chấm dứt nhiệm vụ Mục sư Trần Trọng Nha tại viện", tôi tự hỏi đây là vấn đề nội bộ của Giáo Hội, Giáo Hội có trọn quyền giải quyết tại sao lại gửi thông báo cho Hội Thánh Âu Châu và Paris biết để làm gì? Khi đọc qua văn thư mới biết có những khó khăn xảy ra do quyết định của Giáo Hội mà Mục sư muốn các Hội thánh khắp nơi thông cảm và cầu nguyện. Tôi chia sẻ những khó khăn mà Mục sư trình bày. Cầu xin Chúa cho Giáo Hội có những quyết định tốt đẹp nhất đem lại sự yêu thương và hiệp một trong thân thể của Đấng Christ để danh Chúa được vinh hiển. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu sẽ cầu nguyện cho Mục sư và Giáo Hội Việt Nam tại Hoa kỳ.

Theo tôi nghĩ vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng, nếu Giáo Hội lấy câu Kinh thánh trong Xachari 4:6 làm phương châm như phía dưới văn thư Mục sư có ghi: "*Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta*". Mất một chút ảnh hưởng của cá nhân hay của Giáo Hội đối với Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam hay Tổng Hội C&MA là một điều ai cũng buồn, tôi cảm thông với Mục sư rất nhiều, tôi chỉ cầu xin Chúa cho danh Ngài khỏi bị mất ảnh hưởng giữa các Hội thánh mà thôi. Tôi ước gì Mục sư đừng viết thư này và gửi đi có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, nhưng tiếc là văn thư đã phổ biến ra rồi. Với tư cách là người lãnh đạo Hội thánh và là một bạn đồng lao thân thiết với Mục sư trong Chúa, tôi ước gì Mục sư có văn thư rút lại văn thư này chắc ai nấy sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

Vài lời tâm tình với Mục sư, nếu có gì không đúng, xin Mục sư bỏ qua cho. Cảm ơn Mục sư .

Thân mến trong Chúa,

Mục sư Nguyễn Văn Bình

Giáo Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu

(Bản sao đồng kính gửi đến MS Trần Trọng Nha, 'xin Chúa an ủi')